

Số: 75 /BC-HĐND-PC

Bù Đăng, ngày 12 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

Thẩm tra công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện, ngày 11/12/2024, Ban Pháp chế HĐND huyện đã tiến hành thẩm tra báo cáo số 476/BC-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2024 của UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2024, Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với những kết quả đạt được và những khó khăn, hạn chế đã nêu trong các báo cáo và nhấn mạnh một số nội dung sau:

1. Kết quả đạt được

Trong năm 2024, UBND huyện đã chỉ đạo Thanh tra huyện triển khai 04 cuộc thanh tra, trong đó trách nhiệm và thanh tra về việc đầu tư và xây dựng cơ bản đối với Chủ tịch UBND các xã Phước Sơn, Đồng Nai; thanh tra về việc chấp hành pháp luật về quản lý sử dụng ngân sách nhà nước và các khoản ngoài ngân sách Nhà nước đối với các trường Mầm non Hòa My (thị trấn Đức Phong), trường Mầm non Hoa Phượng (xã Thọ Sơn), trường Tiểu học Đức Liễu (xã Đức Liễu), trường Trung học cơ sở Bình Minh (xã Bình Minh), Trường Trung học cơ sở Nghĩa Trung (xã Nghĩa Trung); thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước đối với UBND các xã Đoàn Kết, Đường 10 và Đức Liễu. Thông qua hoạt động thanh tra, UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh các hạn chế thiếu sót đối với các đơn vị, địa phương.

Hoạt động tiếp công dân được thực hiện đúng theo quy định. Tổng số ngày tiếp công dân là 240 ngày với 148 lượt người^[1]. Các đơn thư được tiếp nhận, giải quyết đúng theo quy định^[2]. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được UBND huyện quan tâm. Các đơn, thư phản ánh, kiến nghị được UBND huyện tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn thư phản ánh, kiến nghị tăng so với cùng kỳ năm trước 77 đơn (162/85 đơn). Tỷ lệ giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo đạt 141/162 đạt

[1] Trong đó: Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo (TT.Huyện ủy, TT.HĐND, Chủ tịch UBND huyện): 51 ngày với 71 lượt người; Tiếp công dân thường xuyên: 189 ngày với 77 lượt người; số đoàn đông người: 02 đoàn.

[2] Tổng số đơn tiếp nhận trong năm 2024 là 162 đơn, trong đó đơn khiếu nại: 03 đơn; tố cáo: 02 đơn; kiến nghị, phản ánh: 157 đơn.

87,04%, số đơn còn lại đang trong thời hạn giải quyết.

UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan có chức năng triển khai các văn bản và các Kết luận của cấp trên về công tác nội chính, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; công tác cải cách tư pháp, kiểm soát quyền lực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán trên địa bàn huyện đảm bảo theo kế hoạch đề ra; phối hợp UBKT huyện ủy tập huấn kê khai tài sản, thu nhập hàng năm cho 475 cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn huyện (đạt 98%).

UBND huyện thường xuyên kiểm tra và đôn đốc các đơn vị, đặc biệt đối với các vụ án, vụ việc tham nhũng trên địa bàn huyện. Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm và chủ động phòng chống tham nhũng tiêu cực ngay từ chính bản thân của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Trong năm 2024, trên địa bàn huyện chưa phát hiện vụ việc tham ô, tham nhũng.

2. Đề nghị

- UBND huyện tiếp tục giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện phức tạp, tồn đọng, kéo dài để đảm bảo ổn định tình hình trên địa bàn, mặc dù đã được cấp có thẩm quyền giải quyết nhưng người dân vẫn chưa đồng tình dẫn đến tình trạng người dân khiếu kiện vượt cấp.

- Tiếp tục rà soát, chỉ đạo việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu đối với cán bộ, công chức theo quy định (không để sót đối tượng); thực hiện việc công khai tài sản, thu nhập đối với các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử theo Điều 12 Nghị định 130/2020/NĐ-CP về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan tổ chức^[3]; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có quyết định phân công cán bộ chịu trách nhiệm về quản lý, lưu trữ các bản kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức của cơ quan đơn vị mình quản lý.

Ban Pháp chế kính trình HĐND huyện xem xét.

**TM. BAN PHÁP CHẾ HĐND HUYỆN
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Hoàng Giang
Nguyễn Hoàng Giang

Nơi nhận:

- TTHU (Tổ Nội chính);
- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện, UBMTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Thanh tra, Phòng Nội vụ huyện.
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Lãnh đạo VP, CVVP;
- Lưu: VT.

[³] Theo Điều 12, Nghị định 130/2020/NĐ-CP thì trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử người được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử phải công khai tài sản, thu nhập tại Hội nghị lấy phiếu giới thiệu nhân sự.